



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายประกันภัยพิบัติทางการเกษตรและการประมง		

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายฮา ยองเจ สมาชิกวุฒิสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายประกันภัยพิบัติทางการเกษตรและการประมง โดยเพิ่มบทบัญญัติการเยียวยาสำหรับชดเชยความเสียหายที่เกิดจากปริมาณน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลมาก หรือการปล่อยน้ำจากเขื่อนในปริมาณมากเกินไปจนสร้างความเสียหายในพื้นที่ทำการเกษตร หรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีการกำหนดบทบัญญัติให้มีการชดเชยความเสียหายแก่เกษตรกรหรือชาวประมง กรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด หรือไฟป่าเท่านั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณีความเสียหายที่เกิดจากน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล หรือการปล่อยน้ำจากเขื่อนในปริมาณมากจนสร้างความเสียหายให้กับชาวประมง ทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำ รวมถึงผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่มีสาเหตุมาจากการระบายน้ำจืดลงสู่ทะเลในปริมาณมากจนทำให้ค่าความเข้มข้นของเกลือลดลง อันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและก่อให้เกิดโรคต่อสัตว์น้ำที่กำลังเพาะเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากรณีการเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนสำคัญจำนวน ๒ แห่งของประเทศ ทำให้มีปริมาณน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลในปริมาณมากจนสร้างความเสียหายให้กับแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร

ดังนั้น จึงพบว่าการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนหรือมีปริมาณน้ำจืดสะสมจำนวนมากอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลของชาวประมงในปริมาณมากเกินไปจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่บ่อยครั้ง วัตถุประสงค์ของการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร และชาวประมงจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพปัญหาของภัยพิบัติในกรณีดังกล่าว และถือเป็นการอุดหนุนของกฎหมายประกันภัยพิบัติทางการเกษตรและการประมง ให้กำหนดขอบเขตสาระสำคัญครอบคลุมกรณีความเสียหายจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติในกรณีอื่นให้ชัดเจนมากขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://n.news.naver.com/article/003/0010489459
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๓/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	